



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 22/2546

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2546

นายบัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปีขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ตามการขยายตัวของการส่งออก และการบริโภคในประเทศ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาก และการใช้จ่ายของภาครัฐต่ำกว่าเป้า ทางด้านการผลิต ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง แต่ภาคบริการได้รับผลกระทบจากระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) มีผลให้รายรับจากการท่องเที่ยวลดลง

2. เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง และฐานะหนี้ต่างประเทศยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามค่าเงินภูมิภาค คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ฐานะทุนสำรองของประเทศจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งหลังการชำระคืนหนี้เงินกู้ IMF ครบหมดในเดือนกรกฎาคม

3. การขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดพลังงานและอาหารที่เร่งตัวขึ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.3 โดยในระยะ 8 ไตรมาสข้างหน้า คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำของช่วงเป้าหมาย แต่ความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงต่ำกว่าเป้าหมายในระยะต่อไปน่าจะลดลง หลังจากที่ได้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมแล้ว

4. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงเห็นควรให้ติดตามประเมินความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และเห็นควรคงนโยบายการเงินให้อยู่ในทิศทางที่ผ่อนคลายตามเดิมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

คณะกรรมการฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 กรกฎาคม 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล โทร 0 2283 6825 e-mail: chanchap@bot.or.th